

Không Cho Phép Minh Quên!

Tác Giả: Nguyễn Khánh Vũ
Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 07:52

Nhiều người cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm rồi, vậy là Việt Cộng cũng thay đổi rồi, sao lài chiến tranh hoài?

Với Tôi, những bài học, những kinh nghiệm mà chúng ta đau mà thấy Cha Anh đã có với Việt Cộng những Tôi phải cẩn thận giác luôn luôn.

- Bài học số 1:

Việt Cộng giết người ở Quốc Gia ngay trong thời kỳ phôi thai kháng Pháp, đánh Nhật, vì Việt Cộng muốn cướp quyền lãnh đạo đất nước, để có thể toàn quyền làm tay sai cho Cộng Sản quốc tế trước kia, và nay cho quan thầy Trung Cộng..

- Bài học số 2:

Trong những kẻ căm ghét cách ruộng đất, Việt Cộng đã giết biết bao người dân vô tội, giết ngay cả những người mà có lẽ chiến tranh bao lâu trước đó đã hào phóng bỏ ra vàng, tiền của đóng góp trong các cuộc chiến đấu cho Việt Cộng.

- Bài học số 3:



***VC tham sát đing bào mi n Nam vô tội trong T t M u
Thân 1968***

Ký kết ngừng bắn với Việt Cộng chưa ráo máu thì Hồ Chí Minh xua ngay quân giết hàng ngàn

Không Cho Phép Mình Quên!

Tác Giả: Nguy&#n Khánh Vũ
Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 07:52

đäng bào mi&#n Nam vô t&#i trong T&#t M&#u Thân 1968.

-Bài h&#c s&# 4:

Vi&#t C&#ng x&#ng xe ngay b&#n hòa đàm Paris mà chúng v&#a ký 1973.

-Bài h&#c s&# 5:

Tr&#&#ng h&#c Cai L&#y, n&#i bao tr&# th&# đ&#ng ê-a bên trang sách, sao l&#i là m&#c-tiêu pháo-kích c&#a Vi&#t C&#ng ? Sao Vi&#t C&#ng l&#i nh&#n tâm b&#n vào hàng ngàn đ&#ng bào vô t&#i đ&#ng tr&#n ch&#y "gi&#i phóng quân" trên đ&#i l&# kinh hoàng?

-Bài h&#c s&# 6:

"Nhà n&#&#c thông báo đ&# nhân dân đ&#ng tin vào các tin đ&#n th&#t thi&#t. Nhà n&#&#c s&# không đ&#i ti&#n". Mà vi&#c đ&#i ti&#n, th&#c ch&#t là m&#t cu&#c ăn c&#&#p tài s&#n c&#a ng&#&#i dân mi&#n Nam, đ&#&#c ti&#n hành ch&# m&#t ngày sau đó. Đây là m&#t nhóm th&# ph&# cai tr&#, ch&# không ph&#i là m&#t nhà n&#&#c pháp tr&# 500 đ&#ng ti&#n Vi&#t Nam C&#ng Hòa đ&#i l&#y 1 đ&#ng ti&#n H&#!Vi&#t C&#ng có cái gì đ&# mà đ&#i?

- Bài h&#c s&# 7:

"Ngày mai em s&# ch&# các con đ&#n đây thăm anh", M&# tôi b&#n r&#n chia tay Ba Tôi sau khi ch&# Ba Tôi đ&#n đ&#a đ&#i m&#t p&# trung "c&#i t&#o".

"Em v&# ráng lo cho Th&#y M&# và các con. Đêm nay ch&#c ch&#n Anh s&# b&# đem

đ&#n&#i khác. Và Em cũng đ&#ng mong Anh s&# v&# sau 10 ngày, Ba Tôi cần đ&#n.

"Nh&#ng...Cách M&#ng thông báo t&#p trung 10 ngày mà!", M&# tôi tr&# l&#i.

Ôi th&#&#ng thay cho Ng&#&#i dân hi&#n lành, th&#t th&#a đ&#t n&#&#c Tôi. Và ch&#c đâu đó &# Hà N&#i, đã có m&#t nhóm ng&#&#i ng&#i c&#&#i khoái trá.

Không Cho Phép Minh Quên!

Tác Giả: Nguyễn Khánh Vũ
Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 07:52

=====

Trên đây là một ít trong số những bài học "cố bản" mà Tôi luôn tự nhắc mình và "không bao giờ cho phép mình quên!"

Có nhiều người cho rằng Việt Cộng đã thay đổi rồi.

Với Tôi, Việt Cộng chỉ là một loài tộc kẻ dâm và hèn cỏi. Nó thay đổi màu da trên tôi, đổi tiếp tục là búp, che đậy cái bản chất bỉ đốn của Chúng là Tàn ác và đê hèn.

Với những người cùng một dòng máu Việt thì Chúng chúng ta một hành vi bản thù nào, những vị Kỵ Thù o phẫn ng Bức, Kỵ Thù mà ngàn năm trước Cha ông Ta đã cho một đấng tên, thì Chúng là kẻ quỉ gười. Khi được bản tin Giang Trỗi ch Dân vào tằm Đàng, rồi vào Saigon gặp một Hoa Kỳ u Chấn Lấn, sau đó mới bay ra Hà Nội để gặp Bản đàn em là Ba Đình, lòng Tôi sôi sục căm hờn, tức giận.

Với cái thế ng Tàu Phù này, Việt Nam xem chúng chỉ là cái ao làng của Nó. Khi được bản tin thế y đám du khách Trung Cộng phớt cỏi, đón đưa c thế v trên đường phố Saigon trong khi những người dân Việt bị cô lập, bị đẩy ra xa, Tôi biết rằng Tôi vẫn còn sáng suốt. Tôi vẫn thấy rõ cái tôi-tôi, xúi xẻo của Việt Cộng dù đang được che đậy dưới một cái áo màu mè bên ngoài của một con tộc kẻ. Việt Cộng đã thay đổi?

Tôi may mắn có một Người Cha sáng suốt với những phân tích sắc bén, thuyết phục. Ông luôn là người đi đầu tiên Tôi tìm đến để tham khảo và hỏi ý kiến khi nghe hoặc đọc thấy những biến động nào trong xã hội. Là một cựu quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngoài 70, ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện vận mệnh đất nước. "Mười chúng Cộng, Minh phải học là có Tiềm học là có Quyển", Ba tôi nói. Và trong tình thế không có cách hai, ông vẫn chúng Cộng theo cách riêng.

Ông hun đúc tinh thần Yêu Nước cho Con Cháu trong gia đình qua các câu chuyện kể, qua những nhân chứng tình hình, nhắc nhở Con Cháu tránh tảo tẩu của những mưu chước của Việt Cộng. Ông nhắc Con Cháu dành chút thời gian tập một nén nhang, đốt một ít hoa, rồi đài chiếu sĩ Việt-Mỹ nhân ngày Chiến Sĩ Trỗi Vong.

Không Cho Phép Minh Quên!

Tác Giả: Nguy&#n Khánh Vũ
Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 07:52

Ông cä gäng đän väi Các Cuäc Biäu Tình nghiêm túc trong cäng đäng. "Minh đän dù không làm đäc gì nhäng Minh phäi đän đä thä hiän chính kiän cäa mình, đäng thäi đäng viên Anh Em", ông thäng nói nhä väy. Ông đän väi các buäi ra mät sách có liên quan đän Läch Sä, đän Quân đäi và luôn äng hä mua sách tä nhäng đäng tiän ít äi ông nhän đäc hàng tháng. Tôi đäc nghe rät nhiäu län tä nhäng ngäi Bän cäa ông, tä sä giao đän thân tình, "Mäi län gäp Anh, Tôi hiäu ra nhiäu vän đä quá!". Tôi luôn cä gäng theo Ba Tôi tham gia Các Cuäc Biäu Tình nghiêm trang trong Cäng Đäng.. Tôi phä giúp giäng däy Viät ngä cho các Em Nhä väi hy väng góp mät bàn tay phá vä cái nghä quyät 36 mà Viät cäng đä và đang cä gäng thäc hiän täi häi ngoäi qua sách báo, qua các chäng trình ca nhäc cäa chúng. Tôi tranh thä giä ăn träa trong công ty, đä viät bài và tham gia tranh luän trên các đän đàn väi cä gäng "giành dân, län đät" väi Viät cäng trên mäng đän toán. Tôi luôn mua băng gäc các chäng trình ca nhäc, các tài liäu Läch Sä đäng hä các trung tâm, các cä sä có đäng häng chäng Cäng rõ ràng. Tôi cä gäng giäi thích cho Các Con Tôi khi Chúng thäc mäc vä lá Cä Máu Chúng thäy trong sách báo. Bän bè Tôi, có Ngäi i cho Tôi chäng Cäng cäc đän. Là ngäi Viät nên Tôi vän nhä Ông Bà ngày xäa có đäy "mät câu nhän, chín câu lành". Tôi cũng cho Minh là mät ngäi Công giáo kiên đänh và väng phäc. Chúa Tôi có đäy räng "Näu có kät át Con má bên phäi, Con hãy đäa má bên trái cho kä đó át".

Kính thäa Ông Bà, Viät cäng Ngày Xäa đäy Ba con näi räng sâu, chä thä vä khi Ba Con khäp khäng trên đôi näng gä väi mät bänh án säng thêm đäc vài tháng là hät. Mäy Chä Em Con bä xäp vào hàng cuäi cùng trong xã häi vì "trúng" đä mäi "tiêu chuän" cäa Viät Cäng, dân Bäc di cä- đäo Công- giáo - Con Ngäy quân Ngäy quyän. Ngày xäa Viät Cäng giäi Chúng Con là đä điä mä bäm chân "đä quäc" thì nay là "khúc ruät ngàn đäm", mät khúc ruät mà hàng năm có thä gäi vä trong näc gän 10 tä "tiän đä quäc". Bao nhiêu đäng bào nghèo lê lät säng bên Cambodia hay còn kät läi ä Philippines, bao nhiêu công nhân làm "tôi mäi" khäp näi, bao nhiêu Cô Gái bán thân khäp vùng Đông Nam Á, thì sao không là "khúc ruät"?

Träc, Viät cäng giät dân miän Bäc trong "cäi cách ruäng đät", chôn säng dân miän Trung trong Mäu Thân, đäy đäa, thä tiêu quân cán chính miän Nam sau ngày "giäi phóng", nay Viät cäng läi tiäp täc cäp đät cäa bao ngäi dân thäp cä, bé miäng, tiäp täc tàn phá Quê Häng, phá bä đäo đäc làm Ngäi.Ngäi dân đã chäng nhäng "mät nhän, mà trăm ngàn "nhän", mà "lành" vän không thäy.

Ông Bà Kính, làm sao có "lành" väi Quä.

Läy Chúa, Viät Cäng đánh đäng bào Con thä thäm trong "cäi cách ruäng đät"

Không Cho Phép Mình Quên!

Tác Giả: Nguyễn Khánh Vũ

Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 07:52

Viết Công Chôn Sòng đòng bào Con trong Tội Mưu Thân. Viết Công đánh gia đình Con và biết bao gia đình miền Nam tan nát sau "ngày giỗ phóng".

Viết Công đầy đả áp bức đòng nòng dân chúng miền Nam phò rỉ bợ quê hòng vọt biển Đông. Hàng ngàn ngòng đã bợ mình, đã ô nhợc, nhợ nhợp đòng tay hợ tợc. Nay Viết Công tiếp tợc đánh phá các Công Đòng Ngòng Viết hợ- ngòng, nòng Chúng Con đang xây đòng lợ cuợc Sòng Mợ cho thợ hợ mai sau.

Lợ Chúa, chợ ng nhợ ng cợ hai má Chúng Con đã đợ cho Viết Công tát, mà toàn thân, lợc phợ ngợ tợc cũng tang thợ ng. Thì nay xin Chúa cho Con theo câu "Có lúc Con phợ hiợ n nhợ Con trợ u, có khi Con phợ khôn ngoan nhợ Con Rợ n". Tôi có cợc đợan không khi Tôi chợ ng Công hay Viết Công đã thay đợi chợng? Tôi sợ còn chợ ng Công ngay cợ khi Viết Công không còn trên quê hợ ng Tôi. Ngày quê hợ ng thanh bình, Tôi sợ vợ lợ vùng quê Mợ Tho hiợ n hòa, mợ mợ tợ ngợ trợ ng đợ y hợc cho Các Em nhợ. Và lợ ng trong nhợ ng bài hợc Viết vẫn, toán hợc, Tôi chợc chợ n sợ kợ cho các em nghe nhợ ng tợi ác cợa Viết Công, nhợc cho các em nhợ ng kinh nghiợ m thợ ng đợu cợa Cha ông, vợi mợ tợ Hy-vợ ng Các Em sợ không bao giợ đợ cái Chợ Nghĩa quợi thai này xuợ tợ hiợ n mợ tợ lợ n nợa trên đợ tợ Nợợc thân yêu đợợi bợ tợ kợ hình thợc nào.

Tôi viết bài này trong niợ m tợ ng nhợ ngợợi Chú, ngợợi Cợ u, nhợ ng sĩ quan anh đợng cợa Quân Lợc Viết Nam Công Hòa hy sinh trong cuợc chiợ n, nhợ ng đợa em và Bà Con xa gợ n chợ tợ trên biển Đông, vì lý tợ ng Tợ Do.